

## **ÂN XÁ QUỐC TẾ**

### **Thông cáo báo chí**

06 Tháng 3 năm 2013

### **Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên từ nhiều thập niên nay của Ân xá Quốc tế**

Một đại diện của Ân xá Quốc tế đã đến thăm Việt Nam để mở ra những kênh đối thoại mới với chính quyền về tình hình nhân quyền trong nước.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của tổ chức kể từ cuối những năm 1970.

Ông Frank Jannuzi, Phó giám đốc điều hành của Ân xá Quốc tế Hoa Kỳ, phát biểu: “Chúng tôi vui mừng nhận lời mời của nhà chức trách Việt Nam đến thăm đất nước để chia sẻ về công việc cũng như định hướng hoạt động của Ân xá Quốc tế, vốn gồm có việc tiếp xúc với các chính phủ trên toàn thế giới,” ông là người đã dành sáu ngày tại quốc gia Đông Nam Á này.

“Nhân dịp này, chúng tôi cũng bày tỏ những lo ngại về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, bao gồm cả việc hạn chế nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận.”

Trong hai năm qua, nhà chức trách Việt Nam đã bỏ tù hàng chục nhà bảo vệ nhân quyền, là những blogger, nhạc sĩ, luật sư, nhà tranh đấu cho quyền công nhân, thành viên của các tổ chức tôn giáo, các nhà tranh đấu cho dân chủ và nhiều người khác, ngay cả khi họ ứng cử một ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho nhiệm kỳ 2014-2016.

Tại Việt Nam, Ân xá Quốc tế đã đến thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ở phía nam, gặp gỡ các cán bộ có trách nhiệm về nhân quyền, ngoại giao, an ninh, quyền của người lao động, và các vấn đề tôn giáo.

Ân xá Quốc tế đã gặp gỡ riêng với các nhà ngoại giao ở Hà Nội, và tiếp xúc một số các nhà trí thức, các lãnh tụ tôn giáo, và hai cựu tù nhân lương tâm Phạm Hồng Sơn và Nguyễn Văn Đài.

Bà Isabelle Arradon, Phó giám đốc Châu Á - Thái Bình Dương của Ân xá Quốc tế, người theo dõi hoạt động của tổ chức về Việt Nam cho biết: “Chuyến đi này là tiền đề để thảo luận công việc cũng như để chia sẻ những quan ngại của chúng tôi với chính phủ Việt Nam,”.

Bà Arradon cho biết: “Chúng tôi rất hi vọng rằng các cán bộ của Ân xá Quốc tế sẽ được phép đến Việt Nam thêm nhiều lần nữa trong năm nay, và rằng chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì những đối thoại mang tính xây dựng với chính quyền về nhân quyền tại Việt Nam,”.

Kết thúc

Văn kiện công bố